



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง

1. ลงนามยกระดับโคเนื้อคุณภาพ
2. ภาพข่าว: ข่าวสั้นทันโลก: เนื้อคุณภาพ
3. ชกส.อัดสินเชื่อลดเผาอ้อยแก่ PM2.5
4. จากจิตพิถีติลดลบนทางพื้นตัวของเศรษฐกิจ
5. คลอดแผนบริหารน้ำฤดูแล้ง
6. 'ตุ๋ม'พินไม่เลี้ยง โกงประกันข้าว
7. ฟุ้งยุคบึกทุ่ราคาปาล์มดีดตัวสูงสุด
8. คอลัมน์: ประตุสู่เออีซี: อัปเดตปาล์มน้ำมัน
9. สกู๊ปหน้า1: วัฏจักรข้าวไทยตกต่ำ ชวนนาจนพ่อค้าราย
10. เกษตรกรเฮ รับชดเชยธ.ค. ไล่บ้้นำกำไรปตท. มาตรึงราคาดีเซล

สื่อ

- ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
ไทยโพสต์
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ไทยรัฐ
ข่าวสด
ไทยโพสต์
ข่าวสด
ไทยรัฐ
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

ลงนามยกระดับ โคเนื้อคุณภาพ

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 25 พ.ย. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว. เกษตรฯ เป็นประธานเปิดพิธีลงนาม MOU โครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากฝูงโคนม เพิ่มขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงเข้าสู่ตลาดสากล มี น.สพ.สรวิศธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวรายงาน และเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัทพีเอ็มบีพี จำกัด ราชอาณาจักรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในการร่วมมือดำเนินโครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากฝูงโคนม โดยขยายการผลิตจากฝูงโคนม รวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงเข้าสู่ตลาดใหญ่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมของฟาร์มโคนม อันเป็นการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รวมถึงให้ความรู้และสนับสนุนด้านสินเชื่อต่างๆ ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนสนับสนุนด้านการตลาดและเป็นแหล่งกระจายสินค้าให้ทั่วถึงกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการผ่านช่องทางการค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่

นายเฉลิมชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า MOU โครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากฝูงโคนมระหว่างกรมปศุสัตว์ บริษัทพีเอ็มบีพี จำกัด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ผ่านมากกระทรวงเกษตรฯ มีบทบาทในการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพิ่มมากขึ้นจากโครงการต่างๆ อาทิ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ความต้องการของตลาดเนื้อโคคุณภาพสูงมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและความต้องการของตลาดสูงขึ้น กรมปศุสัตว์จึงจัดทำโครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากฝูงโคนมเพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ และส่งออกต่างประเทศเป็นการขยายการผลิตฐานโคเนื้อคุณภาพสร้างรายได้ให้เกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อให้มั่นคงยั่งยืนต่อไป

ข่าวสั้น ทันโลก



เนื้อคุณภาพ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เป็นประธานเปิดพิธีลงนาม MOU โครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากฝูงโคนม เพิ่มขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงเข้าสู่ตลาดสากล เพิ่มรายได้และสนับสนุนด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร.

ธกส.อัดสินเชื่อลดเผาอ้อยแก่PM2.5

ไทยโพสต์ • “ธ.ก.ส.” จับมือสมาคมชาวไร่อ้อย-โรงงานน้ำตาล ส่งเสริมเกษตรกรลดการเผาอ้อย แก้ปัญหา PM 2.5 ลุยอัดฉีดสินเชื่อพิเศษหนุนทำไร่อ้อยอย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าการผลิต นำร่องกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ตั้งเป้าปี 2566 ลดเผาอ้อยได้ 1.59 ล้านไร่

นายธนรัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้จับมือกับ 6 ภาครีหรือข่าย ประกอบด้วย สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต 7 ศูนย์ประสานงานโรงงาน

น้ำตาลลุ่มแม่น้ำแม่กลอง (กลุ่มโรงงานน้ำตาลลุ่มแม่น้ำแม่กลอง 9 โรงงาน และโรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย ที่เป็นพันธมิตร) สมาคมส่งเสริมอาชีพการเกษตรสุพรรณบุรี โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี โรงงานน้ำตาลมิตรผล และโรงงานน้ำตาลรีไฟน์ชัชวมงคล (อู่ทอง) ในการสนับสนุนและดูแลชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการลดการเผาอ้อยเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ 3 จังหวัดที่มีการผลิตอ้อยมากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี

โดยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งยังมุ่งเน้นนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุน

และเพิ่มผลผลิตให้เหมาะสมในแต่ละสภาพพื้นที่เพาะปลูกอ้อย เช่น การสนับสนุนให้ชาวไร่อ้อยปรับพื้นที่รองรับรถตัดอ้อยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยว การส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยที่มีความพร้อมได้จัดซื้อเครื่องตัดอ้อย เพื่อส่งขายให้กับโรงงานน้ำตาลใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมในกระบวนการผลิตน้ำตาลและผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มรายได้และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังให้การสนับสนุนสินเชื่อพิเศษในแต่ละขนาดพื้นที่ (Farm Size) เพื่อให้สามารถทำไร่อ้อยได้อย่างยั่งยืน โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการ

ไร่อ้อยที่ทันสมัย (Smart Farming) มาปรับใช้เพื่อให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่ามากขึ้น

อย่างไรก็ดี ความร่วมมือดังกล่าวตั้งเป้าหมายลดการเผาอ้อยลง 20% ในปี 2564 จำนวนพื้นที่ 319,627 ไร่ ปี 2565 ลดลง 50% จำนวนพื้นที่ 799,067 ไร่ และภายในปี 2566 ลดลง 100% จำนวนพื้นที่ 1,598,133 ไร่ หรือครอบคลุมพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมดใน 3 จังหวัดดังกล่าว ซึ่งหากประสบความสำเร็จจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนตามนโยบายส่งเสริมการควบคุมดูแลภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของทุกประเทศในขณะนี้



จากจิตดีพีติดลบ สู่หนทางฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

งวดเข้ามาทุกทีกับช่วงเวลาที่เหลือของศักราชนี้ หลายคนเฝ้ารออย่างมีความหวังว่าปีแห่งความทุกข์ยากนี้จะผ่านพ้นไปเสียที ทั้งสถานการณ์อันเลวร้ายของภาวะโรคระบาด สภาพความถดถอยทางเศรษฐกิจ หรือความเรื้อรังแค่นที่ดูจะเพิ่มพูนขึ้นอย่างไม่อาจปฏิเสธได้

การฝากความหวังไว้กับศักราชใหม่ดูจะไม่ผิดนัก เมื่อสถานการณ์ในหลายด้านเริ่มคลี่คลาย และพอจะมองเห็นสัญญาณที่ดีขึ้น การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อรายวันลดลงจนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้เกือบปกติ ซึ่งเรื่องดีนี้ส่งผลต่อความมั่นใจทั้งของประชาชนในฐานะผู้บริโภค และผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรม

กระนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพลิกตัวเลขติดลบของจีดีพีไทยในไตรมาส 3/2564 ให้กลับมาบวกในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อเศรษฐกิจไทยพึ่งพิงรายได้จากต่างประเทศมากกว่าในประเทศเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน 2564 นายดอนชา พิษยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ได้แถลงข่าวเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพี ว่ามีการปรับตัวลดลงร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 7.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ตัวเลขจีดีพีในไตรมาส 1/2564 อยู่ที่ -2.6

การปรับลดลงของจีดีพีในไตรมาสปัจจุบันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงในช่วงก่อนหน้า การระมัดระวังในการจับจ่ายของประชาชน หรือการลงทุนภาครัฐและเอกชนที่ลดลง เป็นปัจจัยหลัก เช่น การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนลดลงร้อยละ 14.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 13.3 ในไตรมาสก่อนหน้า

หรือการลงทุนในภาพรวม ลดลงร้อยละ 0.4 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 7.6 ในไตรมาสก่อน ตามการลงทุนภาครัฐที่ลดลงร้อยละ 6.0 ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 9.2 ในไตรมาสก่อน

ว่า อุตสาหกรรมที่จะเติบโตสวนทาง นั่นคือการส่งออกของไทยขยายตัวร้อยละ 15.7 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 36.2 ในไตรมาสก่อนหน้า



สภาพัฒน์มองแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2564 ในช่วงที่เหลือว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.2 ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ จากการลดลงร้อยละ 6.1 ในปี 2563 ส่วนอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.2 และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 2.5 ต่อจีดีพีเทียบกับการเกินดุลร้อยละ 4.0 ต่อจีดีพีในปี 2563

นอกจากนี้ ยังมองไปถึงศักราชหน้าว่า เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5-4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1. การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการผลิตตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลงและความคืบหน้าของการกระจายวัคซีน 2. การฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้นโยบายการเปิดประเทศของภาครัฐ 3. การขยายตัวในเกณฑ์ที่ดีของการส่งออกสินค้า 4. การขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐและ 5. สถานการณ์ขยายตัวที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ จะขยายตัวร้อยละ 4.9 การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวร้อยละ 4.3 และ

ร้อยละ 4.2 ตามลำดับ

ความกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต สภาพัฒน์มองว่าการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี 2565 รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับ 7 ประการดังต่อไปนี้ 1. การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศให้อยู่ในวงจำกัด ที่ครอบคลุมการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรค การเร่งรัดกระจายวัคซีนให้เพียงพอและทั่วถึง การควบคุมดูแลกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และการเตรียมแผนการรองรับการกลับมาระบาดของโรค

2. การสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลภาคเศรษฐกิจที่ยังมีข้อจำกัดในการฟื้นตัว โดยมีการเร่งรัดติดตามมาตรการต่างๆ ทั้งด้านการเงินการคลังที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณามาตรการเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือ การพิจารณามาตรการเพื่อช่วยเหลือแรงงานเพิ่มเติมสำหรับ



ภาคเศรษฐกิจที่ยังมีข้อจำกัดในการฟื้นตัวและการ
ประชาสัมพันธ์พันธมิตรการของภาครัฐให้ประชาชนและภาคธุรกิจ
มีความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การรักษาแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายของภาค
ครัวเรือนและการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยการติดตาม
และประเมินผลมาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการไปแล้วและอยู่
ระหว่างดำเนินการควบคุมไปกับการปรับมาตรการและดำเนิน
มาตรการเพิ่มเติมอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจโดย
คำนึงถึงความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในระยะข้างหน้า การดูแลและ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือน และการดูแลเกษตรกร

โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
4. การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้า โดยการขับเคลื่อน
การส่งออกสินค้าสำคัญไปยังตลาดหลักที่มีการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจที่ชัดเจน และการสร้างตลาดใหม่ให้กับสินค้า
ที่มีศักยภาพ การพัฒนาสินค้าเกษตร อาหาร และสินค้า
อุตสาหกรรม การแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อระบบการขนส่ง
สินค้าและโลจิสติกส์ การใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ควบคุมไปกับ
การเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่กำลังอยู่ใน
ขั้นตอนของการเจรจา รวมทั้งการเร่งรัดกระบวนการพิจารณา
ในการตัดสินใจเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของ
ประเทศเป็นสำคัญ และการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต

5. การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดยเร่งความสร้าง
เชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่อการควบคุมการระบาดของโรคภายใน
ประเทศ การเร่งรัดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติและ
ออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี 2561-2563 ให้เกิดการ
ลงทุนจริง การแก้ไขปัญหาที่นักลงทุนและผู้ประกอบการ
ต่างชาติเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการประกอบ
ธุรกิจรวมทั้งการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต การดำเนิน

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกและอำนวยความสะดวก
เพื่อดึงดูดนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย การส่งเสริม
การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ (vi) การขับเคลื่อนการลงทุน
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งที่สำคัญ และ (vii) การพัฒนากำลังแรงงานทักษะสูง

เพื่อรองรับกับอุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เข้มข้นโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

6. การขับเคลื่อนการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ และ
7. การติดตามและเฝ้าระวังความผันผวนของภาคเศรษฐกิจ
ต่างประเทศที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ยังมีอีกประเด็นที่เป็นกังวลไม่แพ้กัน คือ
หนี้ครัวเรือนและอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น โดยข้อมูล
การว่างงานล่าสุดพบว่า เพิ่มขึ้นตั้งแต่มีการระบาดของ
โควิด-19 โดยมีผู้ว่างงาน 8.7 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน
ที่ร้อยละ 2.25 ขณะที่พบว่า ผู้ที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มีอัตราการว่างงานสูงสุดร้อยละ 3.63 รองลงมาเป็น ปวส.
ร้อยละ 3.16 ซึ่งผู้ว่างงานส่วนใหญ่จบในสาขาทั่วไป จึงมี
แนวโน้มประสบปัญหาการว่างงานยาวนานขึ้น เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ขยายตัวได้อย่างจำกัด และคนกลุ่มนี้มีทักษะ
ไม่ต่างกันจึงหางานได้ยากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สภาพัฒนาเมืองว่ายังมีประเด็นที่ต้อง
ติดตามในระยะถัดไปคือ 1. การผ่อนคลายมาตรการควบคุม
การระบาด การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการจ้างงาน
ในภาคการท่องเที่ยว และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 2. ผลกระทบ
ของอุทกภัยต่อแรงงานภาคเกษตรและมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร 3. ภาวะค่าครองชีพที่อาจปรับเพิ่มขึ้นจากราคา
น้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 4. การจัดการปัญหาการสูญเสีย
ทักษะจากการว่างงานเป็นเวลานาน และการยกระดับทักษะ
ให้กับแรงงาน 5. การส่งเสริมให้แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ

ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อรับการช่วยเหลือเยียวยาให้เป็นผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง

ด้านหนี้สินครัวเรือนขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งตัวเลขหนี้ครัวเรือนไตรมาส 2/2564 มีมูลค่า 14.27 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถขยายตัวได้ในระดับปกติ แม้ว่าทั้งปี 2564 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัว แต่เป็นการขยายตัวจากฐานต่ำ สะท้อนว่ารายได้ครัวเรือนยังไม่ฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือน และผลกระทบของอุทกภัยทำให้ครัวเรือนต้องกักหน้เพื่อนำมาซ่อมแซมบ้านเรือนและเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการกักหน้เพื่อการอุปโภคบริโภค

ดูเหมือนเวลานี้ แม้รัฐบาลคล้อยจะมีชัยชนะเหนือโรคระบาดด้วยการกระจายวัคซีนเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนในประเทศ เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันได้เป็นอย่างดี ทว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจยังเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข เมื่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความพยายามที่จะนำประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

คงต้องบอกว่าการก้าวผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไม่่ง่าย และกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างเต็มสูบเพื่อให้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมพลิกขึ้นมาเป็นบวกในทันทีก็คงไม่่ง่าย แต่ทุกอย่างต้องใช้เวลา.

คลอดแผนบริหารน้ำฤดูแล้ง

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็นชอบแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64-30 เม.ย.2565 โดยปริมาณน้ำต้นทุนทั่วประเทศ 72,596 ลบ.ม. แบ่งเป็นน้ำในเขตชลประทาน 37,857 ลบ.ม. และนอกเขต 34,739 ลบ.ม. ได้จัดสรรน้ำ 1.เพื่อการอุปโภคบริโภค 3,602 ล้าน ลบ.ม. 2.รักษาระบบนิเวศ 10,523 ล้าน ลบ.ม. 3.เพื่อการเกษตรกรรม 16,560 ล้าน ลบ.ม. และ 4.เพื่ออุตสาหกรรม 1,047 ล้าน ลบ.ม. และสำรองน้ำเพื่ออุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศ ช่วงต้นฤดูฝน ปี 2565 อีก 40,864 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรฤดูแล้งจำนวน 16.5 ล้านไร่ เขตชลประทาน 6.95 ล้านไร่ เพื่อทำนารอบ 2 (นาปรัง) 6.41 ล้านไร่ พืชไร่พืชผัก 0.54 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน 4.7 ล้านไร่ ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด ปีนี้น้ำต้นทุนมีจำกัดจัดสรรน้ำเพื่อทำนารอบที่ 2 (นาปรัง) ได้เพียง 2.81 ล้านไร่ และพืชไร่พืชผัก 0.06 ล้านไร่ ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน จัดสรรน้ำเพื่อทำนารอบที่ 2 (นาปรัง) 1.45 ล้านไร่ และพืชไร่พืชผัก 0.66 ล้านไร่ ขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองจัดสรรน้ำเพื่อปลูกพืชฤดูแล้งได้เต็มพื้นที่ ส่วนพื้นที่นอกลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองสามารถจัดสรรน้ำเพื่อปลูกพืชฤดูแล้งได้รวม 5.57 ล้านไร่.

'ตู'ฮีมฟันไม่เลียง โกงประกันข้าว

ปชป.ยันทุกบาทถึงชาวนา ป้อมปิดนถมลซึ่งผู้ว่ากทม.

'บิกตู' วอนอย่าขยายข่าว ไทยตกขบวน สหรัฐไม่เชิญ ร่วมเวที 110 □ อ่านต่อหน้า 10

● 'ตู'ฮีม □ ต่อจากหน้า 1

ประเทศ ประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตย ย้ำ ประเทศต้องยืนบนจุดที่เหมาะสม เศรษฐกิจ กระทบเตรียมของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน แล้ว ตั้งตรวจสอบ ทุ่ฟันทุจริตโครงการ ประกันราคาข้าว 'เฉลิมชัย' รมว.เกษตรฯ ยันทุกบาทเข้ากระเป๋ากษตรกร 'บิกตู' ปิด พชร.เตรียมส่ง 'นถมล' ลงซึ่งผู้ว่าฯ กทม. "ไพบูลย์" ลุยทำโปรแกรมนะเข้กซื้อส.ส. ฟ้อง ประชาชนใครโคตรมประชุมสภา หวังจบ ปัญหาองค์ประชุมล่ม 'จุลพันธ์' ชัดถ้ำรัฐบาล รักษาองค์ประชุมไม่ได้ให้ไปบอกนายกฯ ชูบสภาไปเลยดีกว่า

'บิกตู' เผยเตรียมของขวัญปีใหม่ปชช.

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลเตรียมให้ประชาชน ว่า ทุก กระทบต้องเตรียมอยู่แล้ว เป็นเรื่องการดูแล ประชาชนในช่วงปีใหม่นี้ทำอะไรทำนองนี้ และ เรื่องใหม่ๆ ที่จะทำออกมา ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ ประชาชนทุกภาคส่วน ส่วนข่าวคราวที่บอกว่าจะให้โน่นให้นี่อย่างเพิ่งไปฟัง บางที่เป็นข่าว ออกมาทางสื่อ เขาเป็นว่าถ้าจะประกาศอะไรก็ตาม ถ้างบประมาณไม่มีก็ทำไม่ได้อยู่แล้ว

อย่าให้ต้องเป็นภาระกันไป
"ผมเป็นห่วงต่อไปนี้ ถ้าจำเป็นต้องทำก็ ต้องทำ วันหน้าถ้ามีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเขาต้อง รับผิดชอบไปเรื่อยๆ ผมก็ระมัดระวังอย่าง ที่สุด ทุกอย่างต้องไม่เป็นภาระซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุและผล และความจำเป็นที่ต้องทำใน เรื่องนี้ร่วมกัน เรื่องการบริหารงบประมาณ เข้าใจหรือไม่ ไม่อย่างนั้นจะแตก ไปหมด ทุกคนถ้าพูดเรื่องของตัวเองโดยไม่คำนึงเรื่อง ของคนอื่นก็ไปด้วยกันไม่ได้ ผมจำเป็นต้อง พิจารณาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน"

ฮีมฟันคนเขมือบประกันข้าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในการดำเนินการ ของรัฐบาล คนในฐานะนายกฯ ต้องยึดกรอบ วินัยของการเงินการคลัง เวลาทำอะไรจะต้อง ไม่คิดกฎหมาย คำนึงเวลาที่เสนออะไรขึ้นมา อาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการ ต้องไล่ตามลำดับ ก่อนหลัง เช่น การประกันราคาข้าวเมื่อเป็น นโยบายเราก็ต้องทำ เพราะเป็นความเดือดร้อน ซึ่งคนต้องไล่ดูว่าทำไปแล้วในส่วนของราคา ข้าวนั้นใครได้ประโยชน์ เกษตรกรได้ ประโยชน์จริงหรือเปล่า หรือใครที่เกี่ยวข้อง ได้ผลประโยชน์ ในส่วนที่ตั้งราคาประกันไว้ ก็กำลังไล่ตรวจสอบดูทั้งหมด

"ขอเตือนไว้แล้วกันถ้าตรวจพบเมื่อไหร่ก็ ถูกลงโทษตามกฎหมายทันที ไม่ว่าจะเป็นใคร ก็แล้วแต่ โดยเฉพาะข้าราชการจะต้องไม่ ทุจริต โดยเด็ดขาด สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ ถูกถามประเทศไทยมานานแล้ว คนพยายาม แก้มมาหลายปีก็มีความก้าวหน้า แต่เมื่อมีความ ก้าวหน้าก็มักจะหาวิธีการใหม่มาอีก ก็คือคน

มันทำความดีไม่เป็น ทำทุจริตไม่เป็น หาเงิน ในทางที่ชอบไม่เป็น อย่างนี้ต้องเรียกว่าเป็น กรรมของเขาด้วยทำอะไรก็ต้องได้รับกรรม ขอร้องให้ช่วยกันเถอะ" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

'เฉลิมชัย' ยันทุกบาทถึงมือเกษตรกร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและ สหกรณ์ เดชาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 30 พ.ย. กระทรวงการคลังจะเสนอ ขยายเพดานภาระที่รัฐบาลต้องรับชดเชยจาก การใช้งบประมาณล่วงหน้า ตามมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จากเดิม 30% เป็น 35% ของวงเงินงบประมาณ เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งรัฐบาลจะก่อหนี้ ตามมาตรา 28 เพิ่มได้อีก 155,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาจ่ายเกษตรกรในการประกันราคา สินค้าเกษตร ซึ่งขณะนี้สินค้าตัวอื่นๆ อาทิ ขางพารา ปาล์ม น้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ มันสำปะหลัง เป็นต้น ไม่ได้มีการชดเชยราคา เพราะทุกสินค้าราคาสูงกว่าราคาประกัน ส่วน ข้าวที่ขณะนี้ราคาอาจต่ำกว่าราคาประกัน แต่ เชื่อว่าปี 2565 ราคาจะค่อยๆ ดีขึ้น

ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ เจ้าของโครงการ ประกันรายได้สินค้าเกษตร ยังยืนยันจะดำเนิน โครงการนี้ต่อไป หากรัฐบาลนี้ยังอยู่ แต่อาจ เปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการ เงื่อนไขบาง อย่าง แต่ต้องหารือกันก่อน โดยก่อนการ พิจารณาจ่ายเงินเพิ่ม พล.อ.ประยุทธ์ได้สั่งการให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งปรับปรุงพันธุ์ ข้าว เพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร ลดต้นทุนการ ผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดการ พึ่งพางบประมาณแผ่นดิน และร่วมจัดปัญหา ความยากจนให้หมดไปจากเกษตรกรไทย

"การประกันรายได้เกษตรกร ที่รัฐบาล ดำเนินการอยู่แม้จะเอาเงินภาษีไปดำเนินการ แต่ทุกบาททุกสตางค์เงินภาษีเข้ากระเป๋

เกษตรกร หลายๆ ประเทศก็ทำกัน รัฐบาลไม่ได้เอาเงินไปทำอย่างอื่น แต่เอาเงินไปช่วยเกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ”

‘บิกป้อม’ บัด ‘นอมล’ ซิงผู้ว่าฯ กทม.

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข่าวว่าพรรคเตรียมเปิดตัวผู้สมัครส.ส. กทม. ฝั่งธนบุรี 11 เขต ระหว่างการประชุมเลือกตัวแทนพรรคในเขต 22, 27, 28, 29, 30 กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 พ.ย. ที่โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขิงสะพานซังฮี้ ว่า ยังไม่มีไม่รู้เรื่อง ใครบอก ส่วนกำหนดการที่ออกนั้นไม่ใช่เรื่องผู้สมัครส.ส. แต่เป็นผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการเตรียมผู้สมัครส.ส. กทม. ไว้หรือยัง พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เตรียมตัวเป็นเรื่องของคน ไม่ใช่เรื่องของสื่อ คนนั้นคนยังไม่วางตัวผู้สมัครส.ส.เลย วางตัวแต่คนเก่า ซึ่งคนเก่าก็ต้องลง

ต่อข้อถามว่า ได้วางตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หรือยัง เพราะตอนนี้มีชื่อหลายคน พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ไม่รู้” ตนไม่รู้สักชื่อ สื่อจะเอาใครก็เลือกไปเลย เมื่อถามว่านางนอมล ภิญโญสินวิวัฒน์ เหรียญนิกรพรรค เหมาะสมลงสมัครหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบด้วยเสียงดังว่า “เฮ้ย มันจะเป็นได้อย่างไร เขาไม่ได้ทำเลย สื่อไปว่ากันเอง”

‘ไพบูลย์’ จัดโปรแกรมเช็กชื่อส.ส.

ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แถลงว่า ที่ผ่านมาส.ส. ฝ่ายค้านเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรน้อยกว่าส.ส. ฝ่ายรัฐบาล การประชุมสภาวันที่ 24 พ.ย. การนับองค์ประชุมผลที่ออกมาฝ่ายรัฐบาลร่วมประชุม 263 คน ฝ่ายค้าน 1 คน ซึ่งฝ่ายรัฐบาลมาเกินองค์ประชุมถึง 25 คน ทั้งที่การประชุมและลงมติเป็นหน้าที่ ส.ส. ทุกคน ภายใต้รัฐธรรมนูญ มาตรา 114 ต้องทำหน้าที่ข้อสุดท้ายสุดจิต ปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ อีกทั้งข้อบังคับประมวลจริยธรรมของสภา ข้อ 14 และข้อบังคับการประชุมส.ส. หมวด 2 ต้องอุทิศเวลาให้กับการประชุม ให้สมาชิกทำหน้าที่ เว้นแต่เจ็บป่วยสุดวิสัย ที่สำคัญส.ส. ทั้ง 475 คนได้รับเงินเดือนที่มาจากภาษี จึงต้อง

ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์

ดังนั้น เพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของส.ส. ในการประชุมสภา สัปดาห์หน้าตนจะนำผลการโหวต นับองค์ประชุมทุกครั้งของสภาไปเข้าโปรแกรมประมวลผล เพื่อให้เห็นว่า ส.ส. รัฐบาล ฝ่ายค้าน มาประชุมกี่คน ขาดกี่คน โดยแยกย่อยเป็นรายพรรค และรายบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูล เผยแพร่ทางเว็บไซต์หรือทางออนไลน์ และจัดแถลงข่าวรายงานผลให้ประชาชนรับทราบทุกครั้ง

หวังจบปัญหาองค์ประชุมสภา

นายไพบูลย์กล่าวว่า ส่วนที่อ้างประเพณีว่า ฝ่ายค้าน ไม่ต้องรักษายกประชุม แต่เป็นเรื่องของรัฐบาลนั้น ไม่มีกำหนดในรัฐธรรมนูญ แต่เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านเลี้ยงไม่มาประชุม ซึ่งการประชุมผล ฝ่ายค้านจะได้ประโยชน์ เพราะคนที่มาจะได้รับการเผยแพร่ว่าทำหน้าที่ ส่วนรัฐบาลก็ไปทำตามที่ทำหน้าพรรคพลังประชารัฐก็จับให้มาประชุมพรรค และการตรวจสอบครั้งนี้ถือเป็นการปฏิรูปสภา จะเริ่มตรวจสอบตั้งแต่วันนี้ ไม่ตรวจสอบย้อนหลังในฐานะส.ส. อยากทำทุกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า การทำแบบนี้จะทำให้การทำงานของฝ่ายค้านและรัฐบาลลำบากขึ้นหรือไม่ นายไพบูลย์กล่าวว่า ไม่ทราบ แต่ยืนยันว่าทำด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปัญหาองค์ประชุมจะได้จบ วัฒนธรรมที่บอกว่าฝ่ายค้านกินภาษีเหมือนกัน แต่ไม่ต้องทำงานก็ได้เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ส่วนที่ฝ่ายค้านจะใช้เป็นกลเกมในสภา ควรใช้ในรูปแบบอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตั้งกระทู้ถาม หรือตรวจสอบผ่านคณะกรรมการการ (กมธ.) ซึ่งเป็น ส.ส. ต้องมาประชุม ดังนั้นสัปดาห์หน้าจะรู้ว่าใครมาหรือไม่มาประชุมบ้าง

‘จุลพันธ์’ สวนไม่ใช้หน้าที่ฝ่ายค้าน

คานนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงว่า สมาชิกบางคนอาจไม่เข้าใจเรื่องระบบสภา เพราะเพิ่งเป็น ส.ส. ครั้งแรก หรือมาจากสภาอื่นที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งในอดีต จึงไม่เข้าใจว่าเรื่ององค์ประชุมและการแสดงตนเป็นสิ่งที่ปรากฏเปิดเผยโดยทั่วไปอยู่แล้ว จะไปเปิดคู่มือโลโก้ได้

ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในสภา ฝั่งรัฐบาลตอนจะเป็นรัฐบาลดูกระหึ้นกระหือหรือเหลือเกิน ทั้งดู ทั้งคิด ทั้งงูเห่า ทั้งหัวกระเป่า

แต่พอถึงเวลาทำงาน จะรักษายกประชุมกลับมาขอความร่วมมือกับฝ่ายค้าน พวกตนไม่มีหน้าที่เป็นองค์ประชุมให้ท่าน แต่เราจะลงมติกฎหมายอย่างถูกต้อง หากครบองค์ประชุมแล้ว เราก็พร้อมทำงาน

ฝ่ายค้านประกาศชัดเจน อยากเห็นการทำงานของรัฐมนตรีที่ใส่ใจกับสภา อยากเห็นการทำงานของ ส.ส. รัฐบาล ที่เข้มงวดกว่าที่เคยเป็น ที่ผ่านมา 2-3 ปี ถ้าไม่มีฝ่ายค้านกฎหมายหลายฉบับก็ผ่านไม่ได้ เพราะองค์ประชุมไม่ครบ เราไม่อยากเห็นแบบนั้นอีก ถึงดำเนินการอย่างเข้มข้นขึ้นที่จะใช้กลไกสภาเพื่อบังคับให้เข้ามา

ไล่ไปบอก ‘บิกตู’ ยุบสภาดีกว่า

“เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ตอนขานชื่อมีรัฐมนตรีวิ่งเข้ามาเป็นองค์ประชุม นี่คือความสำเร็จของฝ่ายค้าน สามารถดึงเขาเข้ามาได้ ความจริงส.ส. รัฐบาลควรมาขอคุณพวกผมด้วยซ้ำ เพราะทราบว่ารัฐมนตรีบางคน ส.ส. ไม่เคยคุยด้วย ผมดึงให้เข้ามาหาพวกท่านจะได้มาคุยกัน น่าจะดีกับสภาและสมาชิกทุกคน ถ้าจะมาร้องแรกแหกกระเชาะว่า ทำไมฝ่ายค้านไม่อยู่ในสภา ไม่ช่วยเป็นองค์ประชุมให้ วิ่งไปบอก พล.อ. ประยุทธ์ ให้ยุบสภาดีกว่า ถ้าไม่สามารถรักษายกประชุมได้” นายจุลพันธ์กล่าว

เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่เพราะอาจสร้าง ความเข้าใจผิดให้ประชาชนว่าฝ่ายค้านไม่มาทำงาน นายจุลพันธ์กล่าวว่า ไม่เข้าใจผิด นี่คือกลไกของสภา หากใครไม่เข้าใจ ตนว่ากลับไปสภาสรรหาเหมือนเดิมดีกว่า อย่ามาอยู่สภาผู้แทนราษฎร เพราะนี่คือกลไกการตรวจสอบของสภา ฝ่ายค้านมีเสียงข้างน้อย จะให้เราโหวตเพื่อให้ชนะเป็นไปได้อยาก แต่เราใช้กลไกสภา บีบให้การทำงานของรัฐบาลเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

‘โรม’ จี้รัฐบาลลาออกคือคำตอบ

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ว่า หลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) หรือกฎหมายลูก ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง เสร็จแล้ว รัฐบาลมี 3 ทางเลือกคือ อยู่ต่อ ยุบสภาหรือลาออก ที่ผ่านมารัฐธรรมนูญฉบับใหม่และลาออก และถึงแม้จะออกกฎหมายลูกแล้วมีการลาออกจริงๆ วันนี้เรายังมองว่าควรลาออกเลยด้วยซ้ำ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ และต้องยอมรับ

ว่าวันนี้หากปล่อยให้รัฐบาลบริหารงานต่อไป จะมีแต่ความเสียหายทุกวัน คำถามคือเราอยาก จะให้มีความเสียหายต่อไปอีกกี่วัน ซึ่งพรรค ก้าวไกล ไม่อยากให้เสียหายอีกแล้ว

บางคนอาจโต้แย้งว่าหากลาออกหรือขูบ สภาตอนนี้กฎหมายจะเดินต่อไปไม่ได้ ซึ่ง ในความเป็นจริงกรณีที่มีการลาออก กฎหมาย กฎสามารถเดินต่อไปได้ แต่หากขูบสภา กฎหมายอาจจะเดินต่อไปลำบาก เพราะ ต้องมีการจัดการเลือกตั้งทันทีที่มีการออก พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ก.) แต่ในสถานการณ์ ปัจจุบันคิดว่า การลาออกคือคำตอบ ไม่ต้องเอา กฎหมายถูกมาเป็นตัวประกันอะไรทั้งนั้น

นักวิชาการฟันธงอยู่ครบเทอมยาก

นายจักร์ พันธุ์เพชร นักวิชาการอิสระ ให้สัมภาษณ์ว่า แม้นายกฯ หรือรัฐบาลจะ ปฏิเสธการขูบสภา แต่การขูบสภาเกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา ส่วนตัวมองว่าโอกาสที่รัฐบาลจะ อยู่จนครบวาระ อาจไม่ถึง 30% อาจขูบสภา ก่อน ส่วนจะขูบในช่วงไหนนั้น เหตุผลที่เป็น แรงบีบบังคับที่สำคัญ คือ กฎหมายลูกเสร็จ แล้ว เพราะหาเหตุผลรองรับว่าทำไมต้องอยู่ ต่อได้ยาก เชื่อว่าในตอนนั้นทั้งฝ่ายค้านก็ต้อง พยายามกดดันทุกวิถีทาง การเมืองท้องถิ่น จะกดดันอีกทางหนึ่งแน่นอน จึงหวังตรงนั้น จึงมีโอกาสยากที่จะขูบสภา

“หากมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นก่อน กฎหมายลูกเสร็จ คิดว่าไม่วุ่นวาย เพราะเป็น เรื่องปกติเมื่อขูบสภาจะมีระเบียบออกมาทำให้ ใช้ พ.ร.ก.ไปก่อน แต่ถ้าทำแบบนั้น ต่อให้ฝ่าย รัฐบาลจะชนะก็ไม่ส่งงาน และอยู่ได้ไม่ยาว เพราะจะถูกโจมตีว่าออกพ.ร.ก. เพื่อประโยชน์ ของตัวเอง จึงคิดว่าไม่คุ้ม ถ้าคิดจะชนะและ อยู่ไม่ยาว นักการเมืองไม่ทำและไม่เลือก เส้นทางนี้แน่นอน” นายจักร์ยกกล่าว

พรรคเล็กตื่นตัวกฎหมายลูก

ที่รัฐสภา น.พ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชี รายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ (พธม.) แถลงผล หารือของกลุ่มพรรคเล็กและพรรคขนาดกลาง เกี่ยวกับการเสนอพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองว่า หลัก การที่พรรคเล็กเห็นชอบร่วมกันในพ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับคือ ใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสม (MMP) ยึดหลักคะแนนเสียงไม่ตกน้ำ และ การคำนวณคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ ลิสต์) ต้องไม่มีขั้นต่ำ หลักการส.ส.พึงมี ให้ เอาคะแนนรวมของบัตรเลือกตั้งที่ 2 หารด้วย 500 หรือเอาคะแนนรวมบัญชีรายชื่อ บวก คะแนนรวม ส.ส.เขตทั่วประเทศหารด้วย 500 ตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ 70,000 คะแนน หรือ 140,000 คะแนนต่อ 1 ส.ส.

ในการเลือกตั้งทุกพรรคสามารถส่งผู้สมัคร ส.ส.เขตเพียงเขตเดียวทั่วประเทศ สามารถส่ง ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้เลย ส่วนขั้นตอน การสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ สามารถใช้เบอร์ เดียวกันได้ทั่วประเทศ แต่ส.ส.เขตควรเป็นไป ตามหมายเลขของแต่ละพื้นที่ มีการจับสลาก ตามขั้นตอนปกติ และค่าสมัคร ส.ส.ลดลง เหลือ 3,000-5,000 บาท เห็นควรให้ยกเลิก ตัวแทนพรรคการเมืองประจำเขต และยกเลิก ไพรมารีโหวต ยกเลิกการเก็บเงินค่าสมาชิก พรรคคนละ 100 บาท เนื่องจากถือเป็นภาระ พรรคการเมืองที่ต้องจ่ายค่าสมาชิกให้ ประชาชน ซึ่งทุกพรรคทำเหมือนกันหมด หากพรรคใดไม่ได้ทำให้ออกมาได้ถึงเลย และควรยกเลิกทุกมาตราที่เกี่ยวกับการปรับ พรรคการเมือง เพราะทำให้หัวหน้าพรรค ทั่วข้างหนึ่งก้าวเข้าไปอยู่ในคุกจากกฎกติกา เล็กน้อยๆ

การประชุมวันนี้มีนายโกวิท พวงงาม

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่น ไท กรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) เข้าร่วมประชุมด้วย โดยจะนำ ความเห็นนี้ไปยื่นเสนอพรรคร่วมรัฐบาล ถ้า มีประเด็นใดที่เหมือนกับร่างของรัฐบาลก็จะ ร่วมด้วย แต่ประเด็นใดที่เห็นต่างก็ไปว่ากัน ในสภาว่าจะโหวตไปในทิศทางใด

พรรคกล้าหวังยึดชุมพร

วันเดียวกัน นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้า พรรคกล้า พร้อมด้วย นายวราวุธ อุโนใจ รองหัวหน้าพรรค นายอรรถวิรัช สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค และทีมงานพรรค เดินทาง ไปยัง จ.ชุมพร เพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึก เลือกตั้ง โดยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 3 เขต ได้แก่ เขต 1 พ.ต.อ.ทศพล โชติคุณร์ เขต 2 นายลิขิต ศรีชาติ นายทศพล และเขต 3 ว่าที่ร.ต.เดชะวิชัย สิริจันทร์

นายกรณ์กล่าวว่า พรรคกล้าได้วางตัว ผู้สมัคร ส.ส.ไว้ครบทุกเขตก่อนจังหวัดอื่น เนื่องจากมั่นใจว่าเป็นจังหวัดที่พรรคจะสามารถ เข้ามาเปลี่ยนแปลงการเมืองในภาคใต้ได้ และ ว่าที่ผู้สมัครทุกคนก็ทำงานในพื้นที่มาอย่างค่อ เนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่เขต 1 หากคณะกรรมการ เลือกตั้ง (กกต.) ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ช่อม แทนตำแหน่งที่ว่าง คือเขตของนายชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ เราก็พร้อมส่งผู้สมัครลงชิงชัยในทันที

ฟุ้งยุค'บิกตู'ราคาปาล์มดีดตัวสูงสุด

ทำเนียบรัฐบาล • เมื่อวันศุกร์ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบข้อห่วงกังวลจากกลุ่มชาวสวนปาล์มที่หวังว่าการปรับสูตรให้เหลือเพียงน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 และขอความร่วมมือกำหนดค่าการตลาดที่ 1.40/ ลิตร ในเดือนธันวาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565 จากมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ล่าสุด ซึ่งต้องขอความเข้าใจจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์ม รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาการขาดพลังงานทั้งระบบ และพยายามอย่าง

ที่สุดจะให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างน้อยที่สุด

นายธนกรกล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม ปัญหาทุกอย่างเกี่ยวเนื่องเป็นวงจรห่วงโซ่ มีหลายกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหา รัฐบาลนี้ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเกษตรกรทุกพืช เพราะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศและมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ

“ราคาน้ำมันปาล์มดิบทำราคาสูงขึ้นมากในรัฐบาลชุดนี้ ถึงก็โลกรัมละเกือบ 9 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดในหลายปีที่ผ่านมา จากเดิมที่ชาวสวนปาล์มเคยขายได้ในราคาก็โลกรัมละ

2-3 บาท อีกทั้งภาคการส่งออกและบริโภคในต่างประเทศที่เริ่มกลับมาฟื้นตัว ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ในทิศทางขาขึ้นตลอด 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการเร่งส่งออกปาล์มน้ำมัน 3 แสนตันภายในเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานเร่งหารือหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบกว่า 100,000 ตัน เพื่อใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้า และยังผลักดันให้เกิดโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มอีกด้วย” นายธนกรระบุ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ราคา น้ำมันโลกมีขึ้น-ลง เป็นไปตามหลักการ demand-supply และสถานการณ์โลกในระยะเวลานั้น มาตรการที่ออกมาจึงเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ จึงอยากให้ทุกกลุ่มเข้าใจความพยายามของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตเฉพาะ ซึ่งจุดมุ่งหมายคือผู้ประกอบการยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็สั่งให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของมาตรการนี้ เพื่อจะนำมากำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินมาตรการพลังงานในระยะต่อไป.

การส่งออกและ
การผลิต
“น้ำมันปาล์ม” ของ
อินโดนีเซีย ซาลิ



อัปเดตปาล์มน้ำมัน

ที่ผลิตน้ำมันปาล์มมากที่สุดในโลกในปี 2564 มีแนวโน้มที่จะ
ร่วงลงเป็นปีที่สองติดต่อกัน ซึ่งคาดว่าจะรวมการส่งออกปาล์ม
น้ำมันในภาพรวมร่วงลงร้อยละ 0.34 เมื่อเทียบกับปี 2563 นับ
เป็นครั้งที่สองที่สมาคมปาล์มน้ำมันแห่งอินโดนีเซียปรับตัวเลข
การคาดการณ์การส่งออกน้ำมันปาล์ม

นายโตการ์ ลีตังกิง รองประธานสมาคมปาล์มน้ำมันแห่ง
อินโดนีเซีย (GAPKI) กล่าวถึงการคาดการณ์ยอดที่ร่วงลงว่า
เนื่องจากการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบที่ลดลงอย่างมากและปัญหา
จากผลผลิตน้อยลงจากการใช้ปุ๋ยน้อยลงรวมถึงการบำรุงรักษา
สวนปาล์มที่ย่ำแย่

ในส่วนการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบคาดว่าจะร่วงลงร้อยละ
60.5 ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการ
ขนส่งน้ำมันปาล์มดิบที่ร่วงลงอย่างหนัก และเนื่องจากอินเดีย
ผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเลือกน้ำมันปาล์มกลั่นแทน
ส่งผลให้การส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มกลั่นเพิ่มขึ้นร้อยละ
22.2 ในปีนี้

การส่งออกน้ำมันปาล์มดิบที่ลดลงสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของประเทศที่จะยุติการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ แต่อยู่ระหว่าง
เสริมกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มที่มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเมื่อเดือน
ต.ค.ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ผู้นำอินโดนีเซียกล่าว
ว่า อินโดนีเซียมุ่งที่หยุดการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเมื่อมาถึง
จุดหนึ่งในอนาคตแต่ยังไม่เผยแพร่รายละเอียด

อินโดนีเซียพยายามรักษาสสมดุลระหว่างการผลิตน้ำมันปาล์ม
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลก แต่ขณะเดียวกันก็
ต้องทำตามคำมั่นของประเทศที่จะยุติการทำลายป่าโดยการปลูก
ต้นใหม่แทนที่ต้นเก่า

นายซาอิต ลินากา รักษาการประธานคณะกรรมการบริหาร
ปาล์มน้ำมันแห่งอินโดนีเซียระบุว่า อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันจะ
เพิ่มความพยายามในการช่วยเหลือของสวนปาล์มขนาดเล็กทั้งหลาย
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ราว 4 ล้าน ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของสวน
ปาล์มน้ำมันทั่วประเทศ เพื่อแทนที่พืชเก่าด้วยพืชเศรษฐกิจชนิด
ใหม่ที่ทำให้ผลผลิตและกำไรเพิ่มมากยิ่งขึ้น

อินโดนีเซีย ซึ่งมีสัดส่วนป่าไม้ร้อยละ 85 ของโลกให้คำมั่นที่
จะยุติและฟื้นคืนการทำลายป่าภายในปีค.ศ.2030 ในการประชุม
COP26 โดยการปลูกปาล์มน้ำมันต้นใหม่แทนที่ต้นเก่าที่ให้
ผลผลิตน้อยลง อีกทั้งการปลูกใหม่เป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะรักษา
หรือเพิ่มผลกำไรโดยไม่เพิ่มการใช้ที่ดิน

ขณะนี้มีส่วนปาล์มราว 16 ล้านไร่ที่เป็นของเกษตรกรรายเล็ก
ที่มีสวนอายุเกิน 25 ปี และจำเป็นต้องมีการปลูกใหม่ โดยมีการ
ตั้งงบราว 12,000 ล้านบาท จากกองทุนปาล์มน้ำมัน



สถูป หน้า 1

“ผลผลิตทำจะสมบูรณ์สวยงามออกมาดี” แต่ชาวบ้านกลับร้องโอดครวญทุกปีระทมขาดทุนซ้ำซากทุกปี “ราคาข้าวเปลือกตกต่ำหนัก” โดยเฉพาะข้าวเหนียวรับซื้อถักโลกล้มละ 5 บาท ว่ากันว่าถูกกว่ามะหมี่ถึงสำเร็จรูปด้วยซ้ำ

กลายเป็นฝันร้ายให้ “คนทำนาแบกรับภาระค่าปุ๋ย ค่าน้ำมัน และค่าแรง ขาดทุนยับเยิน” ที่ไม่เหลือแม้แต่เงินเก็บไว้เลี้ยงดูครอบครัว และเป็นทุนการศึกษาให้ลูกเรียน ในปีต่อไปเห็นทีจะมี “ชวานาเลิกทำนา” ปลดปล่อยให้ทุ่งนาร้างอพยพหันหน้าเข้าเมืองหลวงขายแรงงานรับจ้างกันเพิ่มขึ้นแน่ๆ

สุเทพ คงมาก นายกิตติมศักดิ์สมาคมนางานาและเกษตรกรไทยเล่าว่า ภาพรวมประเทศไทยผลผลิตข้าวตัวเลขกลมๆ 30-38 ล้านตันข้าวเปลือก ถ้าผ่านการสีแปรเป็นข้าวสารน่าเหลืออยู่ 18-20 กว่าล้านตันแบ่งเป็นบริโภคและใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศครึ่งหนึ่ง แล้วอีกครั้งก็ระบายส่งออกไปต่างประเทศ

แต่ในช่วง 1-2 ปีมานี้ราคาข้าวค่อนข้างตกต่ำส่วนหนึ่งมาจาก “การระบาดโควิด-19” ที่กระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ปิดกิจการ ทำให้ความต้องการใช้ข้าวลดลงตาม แล้วส่วน “ภาคการส่งออกข้าว” ก็ค่อนข้างส่งออกได้น้อยลงมาก ภาพรวมการส่งออกข้าว 9 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ไม่ถึง 5 ล้านกว่าตัน

อีก 2 เดือนจะสิ้นปีน่าจะส่งออกได้ไม่เกิน 6 ล้านตัน นับว่ายังเป็นปริมาณค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา สาเหตุเพราะ “ความต้องการใช้ข้าวทั่วโลกลดลง” ที่ต้องมาเจอกับประเทศคู่แข่งอย่างเช่น เวียดนาม อินเดีย ต่างมีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

หน้าข่าวยังปรับราคาถูกลงอีกจนสามารถส่งออกได้มากแข่งหน้า “ประเทศไทย” อันเป็นผลให้สต็อกข้าวสารคงเหลืออยู่ในประเทศเยอะ ทั้งยังเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวพอดี “ชวานานำข้าวใหม่” ออกขายกันมาก “ผู้ประกอบการโรงสี” จึงมีกำลังการซื้อข้าวได้ค่อนข้างน้อย ทำให้ราคาซื้อข้าวในประเทศถูกลงตามมานี้

ทว่าราคาข้าวถูกที่สุดคงหนีไม่พ้น “ข้าวเหนียวรับซื้อตรงจากชวานาถักโลกล้มละ 5 บาท” เพราะผลผลิตมากเกินความต้องการที่เกิดจาก “การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเยอะแยะมาก” แต่คุณภาพข้าวหลายชนิดกลับด้อยกว่าพันธุ์เก่า 6 อันเป็นที่นิยมค่อนข้างมาก เมื่อผลผลิตออกมามากย่อมมีผลให้ราคาตกต่ำตามมา

ถ้าย้อนดูอดีต “ข้าวเหนียวมักเพาะปลูกเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและ

ก่อนนี้เคย “เรียกร้องผู้อยู่แวดวงผลิตข้าวไทย”
ตั้งแต่ชวานาผู้ปลูกข้าว พ่อค้าคนกลาง โรงสี ผู้
บริโภค ผู้ส่งออก “ควรยึดหลักห่วงโซ่คุณธรรม”
โดยไม่ทิ้งภาระลงมาที่ชวานาผู้เป็นห่วงโซ่ข้อแรก
มากไป เพราะถ้าผู้พึ่งขาดลงแล้วจะไม่มีคนปลูก
ข้าวกระทบต่อห่วงโซ่ข้อถัดไป “ไม่มีสินค้า” สร้าง
ผลกำไรรายได้ไปอีกต่อไปก็ได้



วิกฤตข้าวไทยตกต่ำ ชวนนางจนพ่อค้าราย

ภาคอีสาน” ตัวเลขอยู่ราว 6-7 ล้านตันข้าวเปลือกต่อปีมีการส่งออกไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี เน้นบริโภคในประเทศ...ใช้เพื่ออุตสาหกรรม แต่ปัจจุบันนี้มีการเพาะปลูกกระจายอยู่ทุกภาคภูมิภาคของประเทศ ทั้งยังมีข้าวเหนียวนาปรังอีกหลากหลายชนิด

เหตุปัจจัย “ความนิยมปลูกข้าวเหนียว” ก็มาจากในปี 2562 “ราคาขายขั้นสูงขั้นแซงหอมมะลิ” จนล้นล้นนำเข้ามาตามชายแดนปลอมปนกับข้าวเหนียวไทย กลายเป็นแรงจูงใจพากันปลูกเยอะขึ้น แต่คราวนั้น “เป็นการปลูกแบบคาดเดาการตลาดอนาคต” ที่เป็นต้นตอให้ข้าวล้มความต้องการจนราคาตกต่ำอยู่ทุกวันนี้

ดังนั้น “การแก้ราคาข้าวตกต่ำ” ในระยะยาวต้องปรับโครงสร้างทั้งระบบ ตั้งแต่พัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงความต้องการตลาดโลก ทั้งมีแผนเพาะปลูกให้สอดคล้องปริมาณการใช้ในประเทศ และการส่งออกเสมอ โดยมี “หน่วยงานภาครัฐ” คอยทำหน้าที่ให้ข้อมูลคำแนะนำเกษตรกรชาวนาได้อย่างชัดเจน

เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการเพาะปลูกให้เหมาะสม “อย่าปล่อยให้เกษตรกรขาดเดกกันเอง” สุดท้าย... “ราคาข้าวตกต่ำ” จะไม่มีทางออกเป็นปัญหาหมักหมมจนมาถึงวันนี้ที่ “ดีมานด์และซัพพลายไม่เท่ากัน” ทำให้ผลผลิตจำนวนมากส่งออกข้าวไปไม่ได้

ประการต่อมา “ข้าวเจ้าไทย” ยังส่งออกได้มากพอสมควร แต่ก็กำลังเจอปัญหาใหญ่ “เวียดนามพัฒนาพันธุ์ข้าวปรับคุณภาพดีขึ้นได้เร็วให้ตรงตามตลาด” โดยเฉพาะข้าวขาวพื้นนุ่มอันเป็นที่ต้องการของฟิลิปปินส์จีน และ...กลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาสามารถเพิ่มการส่งออกมากขึ้นต่อเนื่อง

ใน ส่วน “ประเทศไทย” เริ่มพัฒนาข้าวขาวพื้นนุ่มมา 4-5 ปี แล้วติดปัญหาต้องพัฒนาเกษตรกรให้หันมาปลูกข้าวตามความต้องการส่งออก ได้ซ้ำ “ผลผลิตจึงมีจำนวนน้อย” เพราะมักปลูกตามความชำนาญมุ่งเน้นปลูกข้าวขาว เพราะปลูกง่ายแต่ขายยากราคาอยู่ที่ตันละ 6 พันบาท ข้าวเปลือกแห้งตันละ 7-8 พันบาท

“ปีนี้ทั่วโลกเจอโควิด-19 ระบาดหนักแล้วบวกกับประเทศคู่แข่งพัฒนาคุณภาพพันธุ์ข้าวตรงตามความต้องการตลาดโลก ทำให้บ้านเราส่งออกได้น้อยส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ถึงชาวนาไทยเจอปัญหาขาดทุนจากต้นทุนปลูกข้าวสูง ทั้งน้ำมัน ปุ๋ยแพงขึ้น แต่ราคาข้าวกลับเป็นสินค้าประเภทเดียวตกต่ำลงเรื่อยๆ” สุเทพ ว่า

จริงๆ “คุณภาพข้าวไทย” นับว่าไม่แพ้ประเทศใดยังติดอันดับข้าวคุณภาพที่ต้องการของโลกแต่ด้วยข้าวไทยราคาสูงกว่าประเทศอื่นเพราะต้นทุนผลิตค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นแบกภาระค่าขนส่ง สุดท้าย...ภาระต้นทุนนี้มักตกอยู่ที่ “ชาวนา” เพราะไม่มีพ่อค้าโรงสีได้ซื้อข้าวยอมขาดทุนตัวเองแน่นอน

ก่อนนี้เคย “เรียกร้องผู้ดูแลดวงผลิตข้าวไทย” ตั้งแต่ชาวนาผู้ปลูกข้าว พ่อค้าคนกลาง โรงสีผู้บริโภคผู้ส่งออก “ควรยึดหลักห่วงโซ่คุณธรรม” โดยไม่ทิ้งภาระลงมาที่ชาวนาผู้เป็นห่วงโซ่ข้อแรกมากไป เพราะถ้าผู้พึ่งขาดลงแล้วจะไม่มีใครปลูกข้าวกระทบต่อห่วงโซ่ข้อถัดไป “ไม่มีสินค้า” สร้างผลกำไรรายได้อีกต่อไปก็ได้

ประเด็นนี้เป็นที่มาให้ “รัฐบาล” ต้องทุ่มเทงบประมาณมหาศาลเข้ามาช่วยเหลือหลายด้าน “หยุดประคองให้ชาวนาอยู่รอดปลูกข้าวเพื่อการส่งออก” ที่เป็นฐานผลิตสำคัญให้ห่วงโซ่ข้อถัดไปขับเคลื่อนธุรกิจขายข้าวได้ ไม่ว่างจะเป็นโรงสี ผู้ประกอบกิจการข้าวถุง พ่อค้าผู้ส่งออก ต่างทำกำไรร่วมกันเป็นล่ำเป็นสัน...

ส่วน “คนทำนาอยู่รอดแบบพอมีพอกิน” ทั้งมีหนี้สินเพิ่มพูนสูงขึ้นด้วยเจอราคาข้าวตกต่ำประจำเสมอมาที่ “ไม่ว่าจะหลุดพ้นจากวัฏจักรนี้เมื่อใด” โดยเฉพาะราคาข้าวปีนี้ถูกสุดคิดในรอบ 10 ปี

“ชาวนามีอาจกำหนดราคาซื้อขายเองได้ เชื่อว่าปีหน้าก็ยังต้องเจอปัญหาราคาข้าวตกต่ำซ้ำอีก”

ตอนนี้ “ชาวนาอยู่รอดปลูกข้าวเพื่อการส่งออก และบริโภคในประเทศได้ทุกวัน” เพราะได้รับเงินอุดหนุนจาก “รัฐบาล” ส่วนหนึ่งก็เป็นโครงการประกันรายได้ ในปีแรกรัฐบาลชุดนี้ตั้งวงเงิน 2.3 หมื่นล้านบาท ปีที่ 2 ใช้เงินไปราว 4.8 หมื่นล้านบาท ในปีนี้คาดการณ์ตั้งวงเงินเพิ่มอีก 8.9 หมื่นกว่าล้านบาท

ตั้งเงินประกันราคาข้าวเจ้า 1 หมื่นบาท/ตัน...โรงสีซื้อ 7-8 พันบาท/ตัน ข้าวเหนียว 1.2 หมื่นบาท/ตัน...โรงสีซื้อสด 6 พันบาท/ตัน แบบแห้ง 8 พันบาท/ตัน ข้าวหอมปทุมธานี 1.1 หมื่นบาท/ตัน...โรงสีซื้อ 8 พันกว่าบาท/ตัน ข้าวหอมมะลิออกพื้นที่ 1.4 พันบาท/ตัน...โรงสีซื้อ 9 พันกว่าบาท/ตัน

ข้าวหอมมะลิอีสาน 1.5 หมื่นบาท/ตัน...โรงสีซื้อ 1 หมื่นนิดๆ/ตัน รวมเงินอุดหนุนคูนาคืออื่นเช่น โครงการจำนำยุ้งฉาง โครงการช่วยเหลือดอกเบี้ยผู้ประกอบการโรงสี โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวคนละไม่เกิน 20 ไร่ ไร่ละ 1 พันบาท ในปีนี้ใช้เงินช่วยเหลือชาวนา 1.3 แสนกว่าล้านบาท เช่นนี้แล้ว... “ชาวนาหลายคนเริ่มปรับตัว” ด้วยการรวมกลุ่มเป็นนาแปลงใหญ่

ผลิตข้าวตามความต้องการของตลาดแล้ว “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” พยายามพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงต่อความต้องการตลาดการส่งออก และสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น อายุสั้น ต้านทานโรคดี เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้เกษตรกรในอนาคต

ตอนนี้ต้นทุนทำนาแตกต่างกัน เริ่มตั้งแต่ 4-5 พันบาท/ตัน ข้าวหอมมะลิ 9 พันบาท/ตัน

ตามหลักยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2563-2567 ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตตั้งเป้า 5 ปี “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตแข่งขันได้” “ไม่ว่ารัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายจะเปลี่ยนหรือไม่สุดท้ายกลายเป็นวัฏจักรข้าวตกต่ำดั้งเดิม สถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำซ้ำซาก... “ชาวนา 4 ล้านครัวเรือน” ยังคงต่างเฝ้ารอ “รัฐบาล” ออกมาทำตามสัญญาที่เคยรับปากผ่าน “นโยบายหาเสียงและแถลงต่อสภาไปแล้ว” พวกเขาจะล้มตาอำปากได้สักที.

เกษตรกรเฮ รับชดเชยธ.ค.

ไล่บี้นำกำไรปดท. มาตรึงราคาดีเซล

พาณิชย์ คาดเกษตรกร
รับเงินชดเชยงวด 3 ตัน
ธันวาคม พร้อมเดินหน้าลด
ต้นทุน เล็งของบกลาง
ช่วยเหลือ **◆อ่านต่อหน้า 14**

รับชดเชย □ ต่อจากหน้า 1

ค่าปุ๋ย ส่งเสริมข้าวจีโอ โวลินค้าเกษตรดีทุกตัว ขณะที่ตัวแทนสมาคมชาวนา ขอบคุณ เจ็นจ่าย เงินประกันรายได้ สภาเด็อดปมดีเซลแพง!! ปชป.บี้อำกำไรปดท.ตรึงดีเซล ด้าน รมว. พลังงาน แจงเจียดกำไร “ปดท.” 8 หมื่นล้าน ก็แก้ไม่ได้ ยันนำกำไรเข้าเป็นงบแผ่นดินหมุน ออกมาช่วยประชาชนรูปแบบอื่น ๆ การันตีราคาน้ำมันปดท. ต่ำกว่าเจ้าอื่น

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ กล่าว หลังพบปะสมาชิกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครว่า ได้แจ้งให้ชาวนาทราบว่านโยบายประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปี 3 จะเดินหน้าต่อไป โดยการจ่ายเงิน ส่วนต่างข้าวทั้งหมด 3 งวด ขณะนี้จ่ายแล้ว 2 งวด ส่วนงวดที่ 3-33 กำลังรอการขยายเพดาน วินัยการคลังเป็น 35% คาดว่า 30 พ.ย. ครม. จะพิจารณา และให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งจ่ายเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ช่วงต้นเดือนธ.ค. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะมี มาตรการช่วยเหลือต้นทุนแก่ชาวนา เช่น ปุ๋ยได้

จัดโครงการปุ๋ยราคาถูกจำหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจ ชุมชนที่เป็นรูปกลุ่ม พร้อมขอเงินจากงบกลางมาช่วยค่าปุ๋ยให้ลดราคาได้อีกกระสอบละ 50 บาท เพิ่มข้าวพันธุ์ใหม่ 12 พันธุ์ใน 5 ปี ได้แก่พันธุ์พื้นแข็ง 4 พันธุ์ พันธุ์นุ่ม 4 พันธุ์ ข้าวหอม 2 พันธุ์ ข้าวโภชนาการสูง 2 พันธุ์ ซึ่งคาดว่าจะปีนี้มีข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้น 3 พันธุ์ รวมถึงสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าข้าว เช่น นำข้าวจวดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีโอ) 18 ตัว

ด้านนายธีรสินทร์ ธนชวโรจน์ เลขาธิการสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า สมาคมชาวนาฯ ขอขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือ โครงการประกันรายได้และโครงการชดเชยค่าปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของเกษตรกรมากที่สุด ขณะที่ นายปรโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวขอบคุณ รมว.พาณิชย์ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร และบอกว่าชาวนาพอใจมาก เพราะสามารถช่วยชาวนาในภาวะที่ราคาข้าวตกได้จริง โดยมีเกษตรกรส่วนต่างให้เกษตรกร ขณะเดียวกันก็มีมาตรการเสริมเพื่อยกระดับราคาให้อีก อีกทั้งโครงการนี้ไม่มีการทุจริต เพราะเงินที่ออกจากรัฐบาลโอนตรงเข้าเกษตรกร

ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณากะทุถามด้วยวาจาของ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ถามนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เรื่อง

ราคาน้ำมันดีเซลว่า ราคาน้ำมันดีเซล 30 บาทต่อลิตร คือเพดานราคาน้ำมันดีเซล ที่รัฐบาลประกาศควบคุม อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ อนุกรมธ.กิจการศาล องค์การอิสระ องค์การอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาฯ มีข้อเสนอไปยังรัฐบาล ให้ดำเนินการเพื่อให้ราคาน้ำมันดีเซลต่ำกว่าลิตรละ 30 บาท โดยใช้กลไกรัฐทุกช่องทาง พร้อมทบทวนการทำงาน ของ ปดท. โดยให้ ปดท. มุ่งดูแลประชาชนมากกว่าแสวงหากำไร ที่ล่าสุดประกาศผลกำไร 3 ไตรมาส รวม 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรบนคราบน้ำตาของประชาชน ดังนั้นควรให้ ปดท.มีการชดเชยค่าน้ำมันดีเซลให้ประชาชน จากนั้นนายสุพัฒนพงษ์ ชี้แจงว่า การทำงานของ ปดท. คือ ดูแลเสถียรภาพให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่มีพลังงานใช้ในต้นทุนที่เหมาะสม และทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเพื่อแข่งขันกับเอกชน ช่วยขยายเศรษฐกิจ ท่ามกลางการแข่งขันตลาดเสรี ทั้งนี้ปัจจุบัน ปดท. มีหนี้สินสูงถึง 1.5 ล้านล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไร ใน 9 เดือน เป็นกำไรที่เกิดจากการเพิ่มมูลค่าน้ำมัน ต้องเก็บไว้ 2 หมื่นล้านบาท กำไรแค่ 5.5 หมื่นล้านบาท ทั้งปีอาจได้ 8 หมื่นล้านบาท จากผลประกอบการหากนำกำไรของ ปดท. สนับสนุนมาตรการของรัฐบาล เช่น สนับสนุนดีเซล ทำไม่ได้ ในส่วนราคาขายน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน ปดท. ราคาต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับเอกชนรายอื่น ๆ แต่ขอให้เชื่อมั่นในรัฐวิสาหกิจไทยในตลาดหลักทรัพย์ ที่ทำหน้าที่ดูแลประชาชน แต่ไม่สามารถนำกำไรทั้งหมดมาช่วยประชาชนได้ เพราะมีผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย อีกทั้งขัดต่อกฎหมาย.